

b/ Công ty XLĐK / Vũng Tàu (công trường NTL5) : Nổi bật về làm đầu tiên sau khi đi học về, các anh em đã đi được :Đán, Thuận, Hứa, Hiền, Lê chí Dữ(1981), Quách Văn Đức, Vũ Đình Ngũ(1983) Còn ở lại có anh Trần Đình Thọ Đình Quang Bảo, Lê Văn Bê, Nguyễn Văn Hòa(đã chuyển về Liên Hiệp Xí Nghiệp) Nguyễn Văn Bảo, Nguyễn Văn Tài, còn anh Đình Quang Ngọc đi từ năm 1980 bị mất tích đến giờ nhà vẫn chưa có tin tức.

c/ Phân cục Quản Lý Đường Bộ Phía Nam : sau khi Hoàng Đình Vy, giám đốc Khu cầu đường Đà Lạt về thay thế Ô. Lê Đình Liệu chức vụ giám đốc thì phân cục này xuống dốc vì tranh chấp quyền lợi giữa các cán bộ tập kết và Liên Khu 5. Do đó đầu năm 1983, Phân Cục Đường Bộ Phía Nam đã giải thể - Bộ phận CTY Khảo Sát Thiết Kế được chuyển giao cho Xí Nghiệp Liên Hiệp Công Trình 4, các CTY Q D Cầu Đường 1 và CTY Hợp Doanh Cầu Đường 2 trở thành các CTY Cầu Đường của Xí Nghiệp Liên Hiệp CT4. Tóm lại, ngành Công Chánh đã bị phân hóa và chia cắt hoàn toàn - Còn Bộ Phần V/P của Phân Cục gồm lại trở thành Xí Nghiệp Duy Tu Bảo Dưỡng Cầu Đường - Các AHCC còn lại đã tìm cách nghỉ việc ra ngoài. làm như anh Hồ Đăng Lê, anh Trần Như Diệu, anh Vĩnh Đào... còn các AHCC không nghỉ được thì phải rặng ở lại làm như anh Hoàng Đình Khôi, anh Nguyễn Văn Mở anh Mai Hiệp Thành, Trương Đình Tài,...

Galang, June 12, 1983

VŨ ĐÌNH NGŨ

CÔNG CHANH ở đầu cùng...GÂN!

Sự việc xảy ra ở Mỹ. Tại cơ quan Kiều Lộ Cali có ông già ED DELANO, Kỹ sư hửu trí từ năm 1970 và hiện ở DAVIS, CA. đã tìm được thú Lão già an chi trong việc đi xe đạp mỗi tuần từ...100 miles đến 150 miles.

Trong thập niên 1970-1983 ông đã 3 lần đoạt giải đua xe đạp toàn quốc dành cho trưởng lão.

Tháng sáu năm ngoái ông ED tuy đã ngoài 78 tuổi vẫn cùng 6 đồng đội Senior citizens đi xe đạp từ SAN DIEGO (CA) đến Washington D.C. để tham dự Hội nghị về "The White house conference on Aging and the nation, one view of life after 55- Positive, active, ambitions and enthusiastic".

Ông đã thực hiện đi xe đạp suốt 2739 miles không nghỉ tiếp sức(non stop relay) trong 9 ngày và 20 giờ.

Bái phục thay!

T.S.H.

Tran si Huan